

11 Tháng Ba, 2024

THÔNG BÁO CẤP THỜI

Liên lạc: AnnaSophia Servin

(949) 252-5182

aservin@ocair.com

Triển Lãm "That OC Sound" Khai Mạc tại Phi Trường John Wayne Airport

(Santa Ana, CA) Hiện nay được xem cho đến ngày 1 Tháng Năm, 2024, *That OC Sound* là một cuộc triển lãm để chào mừng di sản âm nhạc phong phú của Quận Cam. Cuộc trưng bày chủ đích vinh danh những nhạc sĩ và những ban nhạc nổi tiếng, cũng như hai nhà sản xuất nhạc cụ lừng danh nhất trên thế giới, cuộc triển lãm này là một cái nhìn nhỏ lướt qua những âm thanh biểu tượng xuất nguồn từ miền này.



Quan Cảnh Trưng bày các nhạc cụ *That OC Sound* của hai nhà Sản Xuất Rickenbacker và Fender

Quận Cam là cứ địa của hai công ty Fender và Rickenbacker, hai nền tảng biểu tượng cho kỹ nghệ âm nhạc. Tọa lạc tại con đường từ Phi trường John Wayne Airport, Xưởng chế tạo nhạc cụ Rickenbacker cung cấp các vật liệu có tính cách lịch sử một cách nhiệt tình từ văn khố của họ bên cạnh cái nhìn thoáng qua về những nhạc cụ mới, vừa mới ra khỏi đường giầy sản xuất.



Installation View of *That OC Sound* Album Cover Displays

Bốn mươi tám tài nghệ âm nhạc, bao gồm các ban nhạc và các nghệ sĩ trình diễn độc tấu, bắt đầu sự nghiệp từ Quận Cam – hay ít nhất có một thành viên từ khu vực – được trình bày trong hai tủ trưng bày lớn của cuộc triển lãm. Những bìa các bản nhạc được căng ra như hình một chiếc lưới giả đầy màu sắc vui tươi, một sự đồng ý đối với với một sợi dây nịt kim loại biểu tượng một sự phô bày khác thường, đánh dấu Quận Cam như là một cứ địa của các loại nhạc rock với âm thanh mạnh bạo và kích động. Các du khách sẽ rất thích thú một khi họ khám phá ra trong cuộc triển lãm và tìm thấy sở thích mà họ từng trân quý, bao gồm James Taylor, Cold War Kids, Atreyu, Social Distortion, và, dĩ nhiên, No Doubt.



Leo Fender: Triển Lãm Bức Tường Chức Vị Fullerton to the World, Ảnh của: Davis Barber

Leo Fender, sinh ra và lớn lên tại Fullerton, California, sống mãi xuyên qua phòng trưng bày vĩnh viễn Fender Gallery bên trong Trung Tâm Bảo Tàng Fullerton Museum Center. Cuộc Triển Lãm *Leo Fender: Fullerton to the World* được trình bày tại FMC cho đến ngày 17 Tháng Ba, 2024. *Strumming Through the Decades: Ba Mươi Năm với Fender (Thirty Years with Fender)* sẽ được trưng bày cho du khách cho đến mùa đông 2025. Trung Tâm Bảo Tàng Fullerton từng Đoạt Giải Thưởng và Phòng Trưng Bày Leo Fender tọa lạc tại Khu Thương Mại Fullerton. Mở cửa cho công chúng từ Thứ Tư đến Chủ Nhật từ 12 giờ trưa đến 4 giờ chiều và ngày Thứ Năm từ 12 giờ trưa đến 8:30 tối.

Triển Lãm *That OC Sound* có thể tìm thấy tại Phòng Trưng Bày Destination Gallery, trước khi đến khu kiểm soát an ninh từng trên Khởi Hành giữa Trạm B & C.

Muốn biết thêm thông tin về Chương trình Nghệ Thuật của Phi Trường the John Wayne Airport ,
Xin vào www.ocair.com/terminal/artexhibits